



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๗๘๗๗
ที่ กฟก ๐๑๐๐/ว ๒๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรียน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทุกจังหวัด

หัวหน้างานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดประสานทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิจิต จันทะแจ้ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นั้น

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ขอแจ้งคำสั่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาเพื่อทราบ และประกาศให้พนักงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายบรรจง ตะริโย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร



คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ ๑ / ๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ ๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
- ให้แต่งตั้ง นายวิจิต จันทะแจ้ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกประการ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓


พลตรี

(สนั่น ขจรประศาสน์)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกัญญา เก่งกลาง)
หัวหน้าส่วนราชการ